

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2025

Chính phủ có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ

Theo Nghị quyết 176/2025 có hiệu lực từ 1/3, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. 14 bộ gồm Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo. 3 cơ quan ngang bộ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.



Người dân được hướng dẫn tại điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ảnh minh họa

lý lịch tư pháp được chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Thẩm quyền tạo lập, khai thác, sử dụng và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng được chuyển từ Sở Tư pháp sang công an cấp tỉnh. Hai bộ đã cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo đảm dịch vụ công này không bị gián đoạn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức.

Thông tin về thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ được cập nhật trên cổng thông tin Công an cấp tỉnh, giúp người dân dễ dàng theo dõi và thực hiện đúng quy trình.

Lý lịch tư pháp là hồ sơ ghi nhận thông tin về án tích, tình trạng thi hành án và các lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã của cá nhân theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án.

Cấp đổi giấy phép lái xe tại công an xã từ ngày 1/3

Người dân có thể cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại công an cấp xã, phường, thị trấn hoặc trực tuyến từ ngày 1/3.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: Giấy đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu, giấy khám sức khỏe (trừ hạng A1, A, B1), bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của giấy phép lái xe và căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn (đối với người nước ngoài và Việt kiều).

Trường hợp giấy phép lái xe tích hợp hai hạng mà một hạng đang bị tước, cần nộp quyết

định xử phạt để đổi hạng còn lại. Nếu muốn đổi xuống hạng thấp hơn, người dân cần khai rõ trong đơn. Phí đổi, cấp lại là 135.000 đồng, kết quả được trả sau 5 ngày. Thông tin giấy phép lái xe sẽ được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ.

Miễn phí trước bạ cho ô tô điện thêm 2 năm

Tại Nghị định số 51/2025 của Ủy ban hành chính ngày 1/3, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ trước 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc miễn lệ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện có thể làm ngân sách giảm thu khoảng 4.800 tỷ đồng mỗi năm.

Ba năm qua, số giảm thu ngân sách khi miễn phí trước bạ cho ô tô điện là gần 8.420 tỷ đồng. Số lượng xe điện chạy pin tăng nhanh, từ mỗi tháng bình quân trên 400 xe đăng ký lệ phí trước bạ năm 2022 lên hơn 6.600 xe vào 2024.

Trước đó, Nghị định số 10/2022 quy định ô tô điện được miễn lệ phí trước bạ trong 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/3/2022).

Lệ phí trước bạ là một trong nhiều khoản chi phí chủ sở hữu phải hoàn thành để sở hữu một mẫu xe. Ưu đãi này có lợi với xe điện là một trong những cách để kích thích người dân ưu tiên sử dụng các dòng xe thân thiện môi trường.

(theo vnexpress.net)



Ảnh minh họa

RA MẮT, TẬP HUẤN...

(Tiếp theo trang 1)

Phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt triển khai cao điểm trong tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với các mô hình điểm tại các địa bàn đông dân cư; khu công nghiệp, khu vực còn thiếu hạ tầng về công nghệ... Các lớp "Bình dân học vụ số" sẽ được tổ chức trong cộng đồng dân cư, thanh niên theo hình thức đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến. Các lớp trực tiếp sẽ tổ chức tại cộng đồng, có giáo viên hướng dẫn (có thể tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, thư viện hoặc không gian công cộng...). Các lớp học trực tuyến sẽ thông qua nền tảng số để kết nối với đông đảo người dân và các đối tượng thanh niên.

42 dự án cấp mới dự kiến cho doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng



Công ty TNHH Lotes Việt Nam hoàn thành đầu tư giai đoạn I đi vào sản xuất từ tháng 2/2023; năm 2024 doanh thu của Công ty đạt 615 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 820 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, trong giai đoạn 2021 - 2024, Ban đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 32 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào địa bàn Khu kinh tế Thái Bình với tổng nguồn vốn đầu tư 21.533 tỷ đồng, tương đương 881 triệu USD. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cũng cấp chứng nhận đầu tư cho 10 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 1.732 tỷ đồng. Được sự đồng hành hỗ trợ thủ tục đầu tư, 42 dự án này đã và đang hoàn thành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, đưa vào sản xuất. Năm 2024, các dự án cho doanh thu ước đạt 5.024 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 tổng doanh thu đạt 17.065 tỷ đồng.

KHÁC ĐUÀN

Đã có 124.347 người đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội qua thẻ ATM

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 124.347 người đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng qua thẻ ATM. Trong đó, đối tượng người có công là 40.631 người và đối tượng bảo trợ xã hội là 83.716 người, đạt tỷ lệ 76,99%.

Để tiếp tục đẩy nhanh tỷ lệ người nhận trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM ở mức cao nhất, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc nhận chi trả hàng tháng qua thẻ ATM. Tăng cường đồng đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt tại cơ sở, tháo gỡ khó khăn trong việc mở tài khoản cho đối tượng.

ĐỖ HỒNG GIA

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 1/1/2025, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là yêu cầu bắt buộc. Đây là một trong những giải pháp giảm áp lực khâu thu gom, xử lý rác thải vì việc phân loại sẽ làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý. Tuy nhiên, đến nay việc phân loại CTRSH vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Theo thống kê, mỗi ngày cả nước thải ra môi trường hơn 67.000 tấn rác thải, trong đó rác thải sinh hoạt đô thị chiếm khoảng 60%. Tại Thái Bình, tổng lượng CTRSH toàn tỉnh hiện nay khoảng 1.040 tấn/ngày. Đối với khu vực thành phố Thái Bình, toàn bộ CTRSH phát sinh được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị vận chuyển từ điểm trung chuyển của các xã, phường về nhà máy xử lý và Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình vận chuyển tới tỉnh Hòa Bình để xử lý.

Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, 100% đã thành lập tổ thu gom rác thải, nòng cốt là hội phụ nữ và lao động nhân rỗi. CTRSH phát sinh trong dân cư được người dân tập kết tại điểm tập kết ven các trục đường thôn, xã, thị trấn; 2 - 3 lần/tuần, công nhân vệ sinh các xã, thị trấn tổ chức thu gom bằng các phương tiện như xe đẩy tay, xe lôi, xe gắn máy, một số ít xã có ô tô chuyên dùng vận chuyển về khu xử lý. Đa số CTRSH được xử lý bằng lò đốt quy mô nhỏ và chôn lấp dẫn đến nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định nguyên tắc phân loại CTRSH làm 3 loại, gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và CTRSH khác. Luật cũng quy định chậm nhất ngày 31/12/2024 phải thực hiện phân loại CTRSH, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại CTRSH theo quy định. Tuy nhiên, thực tế các địa phương vẫn đang loay hoay tìm phương án thích

hợp trong việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn. Thậm chí, nhiều người dân và kể cả công nhân thu gom rác vẫn chưa nắm rõ quy định này.

Mỗi tuần 3 lần, bà Lê Thị Ngọc ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) gom rác thải trong gia đình để trước cổng nhà để nhân viên vệ sinh môi trường đến vận chuyển đi xử lý. Bà Ngọc cho biết: Tôi có nghe nói về quy định phân loại CTRSH tại nguồn nhưng quanh khu phố tôi ở chưa thấy ai thực hiện nên tôi cũng chưa phân loại. Tôi mới chỉ phân ra 2 loại: rác thực phẩm và rác có thể tái chế (vỏ chai nhựa, bia...) theo thói quen.

Bà Phạm Thị Thắm, nhân viên thu gom rác xã Đồng Hợp (Đông Hưng) cho biết: Chúng tôi được tuyên truyền về phân loại CTRSH tại nguồn, tuy nhiên quá trình thu gom người dân vẫn giữ thói quen cho mọi loại rác vào một túi/thùng; trang thiết bị phục vụ việc thu gom, phân loại rác chưa đồng bộ.

Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ việc phân loại CTRSH theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92 triển khai thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai những mô hình, dự án thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn nhằm hình thành thói quen cho người dân. Tuy nhiên,

hầu như mới dừng ở mức phong trào hoặc không được tiếp tục duy trì và nhân rộng như mục tiêu đã đề ra.

Lý do khiến việc phân loại CTRSH đạt hiệu quả thấp là do hạ tầng trạm trung chuyển, điểm tập kết rác còn thiếu, chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và môi trường; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định nhiều nơi chưa tốt; phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải chưa đáp ứng yêu cầu... Do đó, nhiều người dân cho rằng việc xử lý vi phạm chỉ có tác dụng khi đã phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao được nhận thức của cộng đồng.

Thực tế, để thay đổi thói quen phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định không dễ đạt được trong thời gian ngắn. Để việc phân loại CTRSH tại nguồn thực sự hiệu quả cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại: công khai rộng rãi về địa điểm, tần suất và lộ trình, tuyên thu gom từng nhóm CTRSH sau phân loại đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và chuyển giao theo đúng quy định. Đầu tư cải tiến trang thiết bị, công nghệ xử lý CTRSH, ưu tiên các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tăng cường tái chế và thu hồi năng lượng từ CTRSH, hạn chế đến mức thấp nhất và hướng đến chấm dứt việc chôn lấp trực tiếp CTRSH. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động việc phân loại chất thải, rác sinh hoạt tại nguồn phải quyết liệt, sâu rộng, thường xuyên đến tận người dân nhằm từng bước hình thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày.

NGÂN HUYỀN



100% các địa phương đã thành lập tổ thu gom rác thải.

Infographic titled 'TỪ 1/1/2025 PHẢI PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN'. It lists rules for waste classification and provides examples of 'Chất thải thực phẩm' (food waste) and 'Chất thải rắn sinh hoạt khác' (other household waste) with corresponding bin icons.